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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2  ประจําป! พ.ศ. 256๔ 

วันจันทร'ท่ี 1๒ กรกฎาคม  พ.ศ.256๔  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห-องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ช้ัน 5) 

 
--------------------------------------------------------------- 

ผู-มาประชุม 

 สมาชิกสภาเทศบาล 

1. นายสุเมธ  รัตนนาคินทร�  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายสมชาย  สังข�วิเชียร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายจิณณ�ชยุต  สาราพฤษ  เลขานุการสภาเทศบาล 
4. นายกฤษดา  เสมอภพ  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายกะแมน  หมิแหม   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายขัตติยะ  อารีพร.อม  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายจิรศักด์ิ  สมุทรอัษฎงค�  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายชยากร  ขําคม   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายทัตพงศ�  โภชนา   สมาชิกสภาเทศบาล   
10. นายธวัช  ศรีสมานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาล   
11. นายปริญญา  ไชยแก.ว  สมาชิกสภาเทศบาล   
12. นายปรีชา  พฤกษไพบูลย�  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายภาคภูมิ  แสงแก.ว  สมาชิกสภาเทศบาล   
14. นายยะโกบ  พิทักษ�   สมาชิกสภาเทศบาล   
15. ร.อยตรี โยธิน  กัลยา   สมาชิกสภาเทศบาล   
16. นายวิชาญ  ชุติธรพงษ�  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. ร.อยโท วิโรจน�  วรรณกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายวีรภัทร  ศิริพันธ�   สมาชิกสภาเทศบาล   
19. นายสมชาย  โชติช:วง   สมาชิกสภาเทศบาล   
20. นายสมชาย  สุนทร   สมาชิกสภาเทศบาล   
21. นางสมฤดี  สุขบําเพิง   สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายสุรักษ�  รัตนะพันธ�  สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นางอนุสรณ�  เดชเดโช  สมาชิกสภาเทศบาล   
24. นายอุดมศักด์ิ  ศรีตุลาการ  สมาชิกสภาเทศบาล   

 

ผู-ลาประชุม 

- ไม:มี 
 

ผู-ขาดประชุม 
- ไม:มี 
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ผู-เข-าร6วมประชุม 

 ผู-บริหารเทศบาล  
  ๑. นายกณพ  เกตุชาติ   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๒. นายอนุสรณ�  พงษ�เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๓. นายภาวินทร�  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๔. นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๕. นายวงศ�วชิร  โอวรารินท�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๖. นายพูน  แก.วภราดัย   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  7. นายวีรศักด์ิ  รับไทรทอง  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 หัวหน-าส6วนราชการและเจ-าหน-าท่ีผู-ท่ีเก่ียวข-อง 

1. นายชาคร  ไอยศูรย�   ปลัดเทศบาล 
2. นายวิชัยศักด์ิ  ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
3. นายสิทธิศักด์ิ  ศักด์ิศรี  รองปลัดเทศบาล 
4. นางวาสนา  รัจรัญ   รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.สํานักการศึกษา 
5. นางบังอร  บุตรมะรัถยา  ผู.อํานวยการสํานักคลัง 
6. นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน�  ผู.อํานวยการสํานักช:าง 
7. นายสมคิด  รักสนิท   (แทน) หัวหน.าสํานักปลัดเทศบาล 
8. นายมนต�ชัย  บุตรมะรัถยา  ผู.อํานวยการสํานักการประปา 
9. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท�  ผู.อํานวยการกองยุทธศาสตร�และงบประมาณ 
10. นางอรนงค�  ชูลําภู   ผู.อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นายคํามูล  นาสมปอง  ผู.อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม 
12. นายแพทย�ธามน  เต็มสงสัย  รักษาราชการแทน ผู.อํานวยการกองการแพทย� 
13. นายสมหมาย  สมศักด์ิ  ผู.จัดการสถานธนานุบาล  
14. นางจิตรา  มะโนสงค�   ผู.อํานวยการส:วนควบคุมการก:อสร.าง 
15. นายพันธศักด์ิ  ชุมคช   ผู.อํานวยการส:วนการโยธา 
16. นายยงยุทธ  เหล:าเจริญเกียรติ  หัวหน.าฝJายปKองกันฯ 
17. นางเกศแก.ว  ศิริวัฒน�   หัวหน.าฝJายส:งเสริมการท:องเท่ียว 
18. นางขนิษฐา  จันทวาศ   ผู.ช:วยเจ.าพนักงานธุรการ 
19. นางสาวจันทร�จิรา  บุญถนอม  จ.างเหมาธุรการ 
20. นางสาวมลิดา  วัดศรี   ผู.ช:วยเจ.าพนักงานธุรการ 
21. นางสาวพัฒนภรณ�  พรหมอินทร� จ.างเหมาบริการ 
22. นางสาวศิริขวัญ  สุวรรณภักดี  จ.างเหมาธุรการ 
23. นางศรีไพร  อมรการ   เจ.าพนักงานธุรการ 
24. นายคงภัค  ดาวมณี   จ.างเหมาธุรการ 
25. นางสาวกนกวรรณ  ชูชื่น  ผู.ช:วยเจ.าพนักงานธุรการ 
26. นางสาวกรกมล  ขยันการ  จ.างเหมาธุรการ 
27. นางสุนิศา  ศรีชัย   จ.างเหมาธุรการ 
28. นางศิริวรรณ  จันทวาศ  นักพัฒนาการท:องเท่ียวปฏิบัติการ 
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29. นายยัสถะ  พลมี   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
30. นางชะอ.อน  สมเชื้อ   จ.างเหมาธุรการ 
31. นางสาวรตนพร  ทองขาว  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
32. นางสาวศิริรัตน�  ทองเกียรติ  เจ.าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน 
33. นางสาวศิริแฟKน  แทนโป  เจ.าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ  กราบเรียนท:านสุเมธ  รัตนนาคินทร� ประธานสภาเทศบาลนคร 
เลขานุการสภาเทศบาล นครศรีธรรมราช ท่ี เคารพ วันนี้ เปSนการประชุมสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําปT พ.ศ. 256๔ 
ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองค�ประชุม โดย 

  มาประชุมขณะนี้ จํานวน ๒๔ คน 
  ลากิจจํานวน - คน 
  ลาปJวย – คน 
  มาสาย – คน 

ขอเรียนเชิญท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ�และ
ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและเข.าประจําท่ีนั่งประธานเพ่ือ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต:อไป ขอเรียนเชิญครับ 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   เรียน ท:านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
ประธานสภาเทศบาล  ท:านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท:านเลขานุการนายก      
    เทศมนตรี นครนครศรี ธ ร รมราช  ท: านสมาชิ กสภา เทศบาลนคร              
    นครศรีธรรมราช หัวหน.าส:วนราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    ผู.ทรงเกียรติทุกท:าน วันนี้ เปSนการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําปT พ.ศ. ๒๕๖๔ สมาชิกสภาเทศบาล     
    นครนครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค�ประชุม กระผม ขอเปVดการประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําปT 
    พ.ศ.2564 และจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเปSน
    ลําดับต:อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ  
    - ไม6มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช           
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประชุมเม่ือวันศุกร'ท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 
10.00  น. ณ ห-องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ช้ัน 5) 



๔ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได.ดําเนินการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปT พ.ศ.2564       
    เม่ือวันศุกร�ท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห.องประชุมสภา    
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นั้น เจ.าหน.าท่ีได.จัดทํารายงานการ    
    ประชุมดังกล:าวเสร็จเปSนท่ีเรียบร.อยแล.ว และคณะกรรมการตรวจรายงานการ     
    ประชุมได.ตรวจรายงานการประชุมสภานครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ 
    สมัยท่ี 1 ประจําปT พ.ศ. 2564 ประชุมเม่ือวันศุกร�ท่ี 2 กรกฎาคม 2564 
    เวลา 10.00 น. ณ ห.องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 
    ไปแล.ว  
  ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท:านใด จะขอแก.ไข

ข.อความในวรรคใด ตอนใดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
  ไม: มีนะครับ ดังนั้น  เ ม่ือไม: มีท:านสมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชท:านใด จะขอแก.ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปT พ.ศ.๒๕๖๔ เม่ือวันศุกร�ท่ี 
2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห.องประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) กระผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช นะครับ 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท:านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําปT พ.ศ. 2564 ประชุมเม่ือวันศุกร�ท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ณ ห.องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ขอได.โปรดยกมือ ครับ 

  
นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท:านประธานสภาท่ีเคารพ ขณะนี้จํานวนสมาชิกสภาอยู:ครบ 
เลขานุการสภาเทศบาล องค�ประชุม เห็นชอบ จํานวน ๒๓ เสียง ครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ท:านสมาชิกสภาเทศบาลท:านใดไม:เห็นชอบ ขอได.โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
  
นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลไม:เห็นชอบ ไม:มีครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ท:านสมาชิกสภาเทศบาลท:านใดงดออกเสียง ขอได.โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลงดออกเสียง ๑ เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   เป@นอันว6าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห6งนี้เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  เป@นเอกฉันท'รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป! พ.ศ. 2564 ประชุมเม่ือวันศุกร' ท่ี 2    
    กรกฎาคม 2564 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห-องประชุมสภาเทศบาลนคร     
    นครศรีธรรมราช (ช้ัน 5) นะครับ  
     ต:อไปขอเข.าสู:ระเบียบวาระท่ี 3 

   
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กระทู-ถาม 

3.1 ขอให.ย.ายเสาไฟส:องสว:างกลับมาท่ีเดิม 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู.ถาม กระทู.ถามท่ี 3.1 เรื่องขอให.ย.าย  
ประธานสภาเทศบาล  เสาไฟส:องสว:างกลับมาท่ีเดิม ขอเชิญท:านจิรศักด์ิ  สมุทรอัษฎงค� สมาชิก
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 3 ผู.ต้ังกระทู.ถาม ได.แถลง
    กระทู.ถาม ครับ 

 
นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค'  เรียน ท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่ีเคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู.ทรงเกียรติทุกท:าน กระผม
    นายจิรศักด์ิ  สมุทรอัษฎงค�  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช          
    เขตเลือกต้ังท่ี 3  ขอแถลงกระทู.ถาม ดังนี้  
 

กระทู-ถาม 
 
 

        ท่ีทําการสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

                               วันท่ี  5  กรกฎาคม  2564 

เรื่อง  ขอเสนอกระทู.ถาม 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

                  ข.าพเจ.าขอต้ังกระทู.ถามนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ขอให.ย.ายเสาไฟส:องสว:าง
กลับมาท่ีเดิม ดังต:อไปนี้  
                ตามท่ีนายกเทศมนตรีชุดท่ีแล.ว(คุณเชาวัศน� เสนพงศ�)ได.ย.ายเสาไฟส:องสว:างจากวงเวียนเดิมไปไว.
ท่ีมุมฟุตบาต(ตามภาพ) มีผู.ร.องเรียนคุณรัชนี วนิกุลพิทักษ� (ร.านคุณอู.ด) ประสงค�ให.กลับมาไว.ตําแหน:งเดิม      
เพ่ือส:องสว:างให.ท่ัวถึง และผมได.สอบถามร.านค.าแถบนั้น(นอกจากผู.ร.อง เช:น ร.านสว:างพานิช ร.านค.าโกยาว                
ร.านขายลXอตเตอรี 3 ร.าน ร.านโจXกกองปราบ ฯลฯ) เห็นว:าควรกลับไปท่ีเดิม และสอบถามท:านอดีต               
รองสุภัค รัตนพฤกษ�ขจร แจ.งว:าจะนํารูปพระเจ.าตากสินมาประดิษฐานแต:มีเสียงคัดค.านมากจึงมิได.ดําเนินการ  
 
 
 
 



๖ 
 

จึงเห็นควรย.ายเสาไฟกลับมาท่ีเดิม ผมจึงเรียนมาเพ่ือขอให.ท:านประธานสภาฯ บรรจุเรื่องนําเข.าสภาฯ เพ่ือ
ขอให.ฝJายบริหารดําเนินการย.ายกลับท่ีเดิม 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต:อไป 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

          (ลงชื่อ)     จิรศักด์ิ  สมุทรอัษฎงค�     ผู.ตั้งกระทู.ถาม 
                                                           (นายจิรศักด์ิ  สมุทรอัษฎงค�) 

                         สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3  
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ขอเชิญท:านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได.ตอบกระทู.ถาม
ประธานสภาเทศบาล  ของท:านจิรศักด์ิ  สมุทรอัษฎงค� สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เขต ๓ ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ     เรียนท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีเคารพ ท:าน 
นายกเทศมนตรีฯ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู.ทรงเกียรติทุกท:าน ผมนายกณพ  

  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กระทู.ถามท่ี ๓.๑ เรื่องขอให.
  ย.ายเสาไฟส:องสว:างกลับมาท่ีเดิม กระผมขออนุญาตมอบหมายให.ท:าน    
  ฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตอบกระทู.
  ถามของ ท: านจิ ร ศั ก ด์ิ   ส มุ ทร อั ษฎงค�  ส ม า ชิ ก ส ภ า เท ศ บ าล น ค ร                
  นครศรีธรรมราช  เขตเลือกต้ังท่ี ๓ แทน ตามหนังสือมอบหมาย ต:อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
 

 

ท่ี นศ 52001/3551                สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถนนราชดําเนิน นศ 80000 

       28  มิถุนายน  2564 

เรื่อง  ขอมอบหมายให.รองนายกเทศมนตรี ตอบกระทู.ถามและเสนอเรื่องขอความเห็นชอบต:อสภาแทน 
       นายกเทศมนตรี ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 
       ประจําปT พ.ศ. 2564 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ตามท่ีประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได.กําหนดนัดวันประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําปT พ.ศ. 2564 ในวันจันทร�ท่ี 12 กรกฎาคม 2564  
เวลา 10.00 น. ณ ห.องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) รายละเอียดตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังความละเอียดแจ.งแล.ว นั้น 

  ข.าพเจ.า จึงขอมอบหมายให. นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี ตอบกระทู.ถาม
แทนนายกเทศมนตรี ในระเบียบวาระท่ี 3.1 และเสนอเรื่องขอความเห็นชอบการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากร
ท.องถ่ิน ในระเบียบวาระท่ี 5 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  

 ขอแสดงความนับถือ 

 

           กณพ  เกตุชาติ 
        (นายกณพ  เกตุชาติ) 
                  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ขอเชิญท:านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได.ตอบกระทู.ถามของท:านจิรศักด์ิ  สมุทรอัษฎงค� สมาชิกสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ   
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียน ท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่ีเคารพ     
รองนายกเทศมนตรี  ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู.ทรงเกียรติทุกท:าน กระผม  
    นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช       
    ขอตอบกระทู.ถามของท:านจิรศักด์ิ สมุทรอัษฎงค� สมาชิกสภาเทศบาลนคร          
    นครศรีธรรมราช เรื่องขอให.ย.ายเสาไฟส:องสว:างกลับมาท่ีเดิม ดังนี้ 



๘ 
 

     ก:อนอ่ืนกระผมต.องขอขอบคุณท:านจิรศักด์ิ  สมุทรอัษฎงค� สมาชิก
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 3 ท่ีได.นําเรื่องเสาไฟ      
    ไฮแมส ตรงบริเวณวงเวียนหน.าสถานีรถไฟ เสนอเข.ามาในสภาแห:งนี้      
    เพ่ือฝJายบริหารจะได.ชี้แจงให.ได.รับความกระจ:าง ท:านประธานสภาเทศบาล
    ท่ีเคารพครับ เรื่องเสาไฟอันนี้ความเดิมก็เหมือนท่ีท:านสมาชิกสภาเทศบาล 
    ได.แจ.งให.ทราบว:า เดิมจะอยู:ตรงวงเวียนท:าวัง แต:ว:าในคณะผู.บริหารชุด     
    ท่ีแล.วได.ย.ายมาเนื่องจากเหตุผลท่ีว:าจะทําการประดิษฐานพระรูปของ      
    สมเด็จพระเจ.าตากสินมหาราช แต:เม่ือย.ายแล.วปรากฏว:าได.รับการคัดค.าน 
    และมีความไม:เหมาะสมในหลายประการจึงไม:ดําเนินการต:อ เรื่องนี้กระผม
    ขอกราบเรียนท:านประธานว:าทางคณะผู.บริหารของเทศบาล มีโครงการ    
    อยู:แล.วในเรื่องเสาไฟตรงนี้ ได.มีการสํารวจประมาณการในการท่ีจะย.ายซ่ึงมี
    ค:าใช.จ:ายฐานเก:าอยู:แล.ว โดยต.องมีการย.ายเสาไฟมีการฝ^งสายไฟลงใต.ดิน
    ซ่ึงค:าใช.จ:ายโดยประมาณหนึ่งแสนกว:าบาท และท่ีสําคัญการกระทําการ
    อะไรก็ตาม ผู.บริหารชุดนี้ภายใต.การนําของท:าน ดร.กณพ  เกตุชาติ  เรามี
    นโยบายชัดเจนว:าการท่ีเราจะทําอะไรท่ีมีผลกระทบต:อประชาชน เทศบาล
    จะถามประชาชน ก:อน กระผมอยากกราบเรียนให.ท:านประธานได.ทราบว:า 
    เราได.ออกแบบสอบถามกับประชาชนในพ้ืนท่ีบริเวณรอบ ๆ วงเวียน             
    ซ่ึงขณะนี้ได.ข.อมูลมา 101 ราย ตามแบบสอบถาม กระผมขออนุญาตให.
    ท:านประธานไว. 1 ชุด คือจากแบบสอบถาม ซ่ึงมีท้ังหญิงและชายในจํานวน 
    101 ชุด ได.มีการสอบถามไปใน 2 กรณีใหญ: ๆ กระผมขอสรุปสั้น ๆ        
    นะครับ ประชาชนคิดเปSนเปอร�เซ็นต� 92 % เห็นด.วยท่ีจะย.ายเสาไฟ และ
    ไม:เห็นด.วย 8 % ในกรณีท่ี 2 คือประชาชนต.องการปรับปรุงบริเวณวงเวียน
    หน.าสถานีรถไฟ 91 % และไม:ต.องการปรับปรุง 9 %  เปSนอันว:าตามข.อมูล
    ในขณะนี้ประขาชนเห็นด.วยตรงกันว:าควรจะมีการย.ายหรือมีการปรับปรุง 
    กระผมขอกราบเรียนท:านประธานว:า ฝJายบริหารจะรับเรื่องนี้ไปดําเนินการ
    ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'  ต:อไปเข.าสู:ระเบียบวาระท่ี 4 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท-องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล-ว 
    - ไม6มี 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'  ต:อไปเข.าสู:ระเบียบวาระท่ี 5 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่ อง ขอความเห็นชอบการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท-องถ่ิน            
    ตามโครงการอนุรักษ'พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ      
    พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สํานักช6าง 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ขอเชิญท:านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ประธานสภาเทศบาล  ได.แถลงต:อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 



๙ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียน ท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช         
นายกเทศมนตรีฯ  ท่ีเคารพ ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู.ทรงเกียรติทุกท:าน  
    ผมนายกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในระเบียบ
    วาระท่ี 5 เรื่องขอความเห็นชอบการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท.องถ่ิน 
    ตามโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ    
    พระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สํานักช:าง กระผมขอ
    อนุญาตมอบหมายให.ท:านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได.แถลงแทน ครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       



๑๐ 
 

 

ท่ี นศ 52004/ 3605        สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถนนราชดําเนิน  นศ  ๘๐00๐ 

         30  มิถุนายน  ๒๕64 

เรื่อง  การสมัครเข.าร:วมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

สิ่งท่ีส:งมาด.วย   คู:มือการดําเนินงานฐานทรัพยากรท.องถ่ินฯ     จํานวน   1  ชุด 

           ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด:วนท่ีสุดท่ี  นศ 0023.3/ว 2731 ลงวัน ท่ี                    
21 พฤษภาคม 2564 ได.แจ.งแนวทางการดําเนินงานสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซ่ึงเปSนโครงการท่ีมี
ความสําคัญ สามารถพัฒนาระบบฐานข.อมูลทรัพยากรท.องถ่ิน อันจะเปSนประโยชน�ในการรักษาสมบัติของ
แผ:นดิน จึงขอความร:วมมือองค�กรปกครองส:วนท.องถ่ินท่ียังไม:ได. ดําเนินการสมัครเข.าร:วมโครงการ                  
เร:งดําเนินการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข.อง และสมัครเข.าร:วมโครงการฯ โดยจัดส:งให.จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดยด:วนท่ีสุด นั้น 

  ในการนี้ จึงเรียนแจ.งมายังประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือบรรจุเข.าระเบียบ
วาระการประชุม เรื่อง การสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท.องถ่ิน ตามโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช                   
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพ่ือขอความเห็นชอบ
ต:อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําปT พ.ศ. 2564   
และนําเอกสารรายงานการประชุมไปใช.ประกอบในการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท.องถ่ิน ตามโครงการ
ดังกล:าว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                                                 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
           กณพ  เกตุชาติ 
                 (นายกณพ  เกตุชาติ) 
       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
สํานักการช:าง 
ฝJายบริหารงานท่ัวไป 
โทร. ๐ ๗๕34 2880-2 ต:อ 125 
โทรสาร  ๐ ๗๕34 7405 
 

    “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” 



๑๑ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ขอขอบคุณท:านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช สําหรับเรื่องนี้ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท:านใดท่ีจะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม:มีนะครับ เม่ือไม:มีท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท:านใดจะขออภิปรายเปSนอย:างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท:านใด เห็นชอบให.     

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท.อง ถ่ิน          
  ตามโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ    
  พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขอได.โปรดยกมือครับ 

 
นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่ีเคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู:ครบองค�ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท:านใด ไม:เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได.โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม:เห็นชอบ ไม:มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท:านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได.โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   เป@นอันว6าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห6งนี้ เห็นชอบเป@น
ประธานสภาเทศบาล  เอกฉันท'ให-เทศบาลนครนครศรีธรรมราชสมัครสมาชิกฐานทรัพยากร    
    ท-องถ่ินตามโครงการอนุรักษ'พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ     
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
     ต:อไปขอเข.าสู:ระเบียบวาระท่ี 6  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องท่ีเสนอใหม6 
    ญัตติท่ี 6.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช.จ:ายเงินบํารุงโรงพยาบาล    
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปTงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจ:าย
    เปSนค:าก:อสร.างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาเมทัลชีท ศูนย�บริการ     
    สาธารณสุขคูขวาง เปSนเงิน 1,800,000.-บาท (หนึ่งล.านแปดแสนบาทถ.วน) 
    กองการแพทย� 
 



๑๒ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องท่ีเสนอใหม: ญัตติท่ี 6.1 ขอเสนอญัตติ           
ประธานสภาเทศบาล  เรื่องขออนุมัติใช.จ:ายเงินบํารุงโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ประจําปTงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจ:ายเปSนค:าก:อสร.างอาคารคอนกรีต
    เสริมเหล็กหลังคาเมทัลชีท ศูนย�บริการสาธารณสุขคูขวาง เปSนเงิน      
    1,800,000.- บาท  (หนึ่งล.านแปดแสนบาทถ.วน) กองการแพทย�    
     ขอเชิญท:านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
    ได.แถลงญัตติต:อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 

นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียนท:านประธานสภาท่ีเคารพ ท:านสมาชิกสภาผู.ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ  ทุกท:าน กระผมนายกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ขอแถลงญัตติท่ี 6.1 ขออนุมัติใช.จ:ายเงินบํารุงโรงพยาบาลเทศบาลนคร    
    นครศรีธรรมราช ประจําปTงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจ:ายเปSนค:าก:อสร.าง
    อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาเมทัลชีท ศูนย�บริการสาธารณสุขคูขวาง 
    เปSนเงิน 1,800,000.-บาท (หนึ่งล.านแปดแสนบาทถ.วน) กองการแพทย�
    ต:อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต:อไปนี้ 

 

ญัตติ 
         
        สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
                          ถนนราชดําเนิน ตําบลคลัง อําเภอเมือง 
                          จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 

             6  กรกฎาคม   2564  
เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช.จ:ายเงินบํารุงโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปTงบประมาณ 
       พ.ศ. 2564 เพ่ือจ:ายเปSนค:าก:อสร.างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาเมทัลชีท ศูนย�บริการสาธารณสุข  

คูขวาง 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข. าพเจ. าขอเสนอญัต ติ  เรื่ อ งขออนุ มั ติ ใช.จ: าย เ งินบํารุ ง โรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจําปTงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจ:ายเปSนค:าก:อสร.างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคา
เมทัลชีท ศูนย�บริการสาธารณสุขคูขวาง เปSนเงินท้ังสิ้น 1,800,000.- บาท (หนึ่งล.านแปดแสนบาทถ.วน) 
  ด.วยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปSนโรงพยาบาลท่ีให.บริการประชาชน
ภายในเขตเทศบาล ป̂จจุบันมีผู.มารับบริการวันละประมาณ 600-800 ราย เนื่องจากโรงพยาบาลเทศบาล
ต้ังอยู:ใจกลางเมือง มีพ้ืนท่ีจํากัด ไม:สามารถขยายพ้ืนท่ีได. ทําให.เกิดความแออัดและคับแคบ ผู.มารับบริการเกิด
ความไม:สะดวก    

ดังนั้น เพ่ือขยายการบริการให.กับประชาชนได.ใช.บริการอย:างสะดวก รวดเร็วและท่ัวถึง 
จําเปSนจะต.องก:อสร.างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาเมทัลชีท ศูนย�บริการสาธารณสุขคูขวาง สําหรับใช.เปSน
ห.องตรวจแพทย�และห.องหัตถการ จํานวน 1 หลัง ขนาดพ้ืนท่ีไม:น.อยกว:า 130 ตารางเมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล เปSนเงินท้ังสิ้น 1,800,000.- บาท (หนึ่งล.านแปดแสนบาทถ.วน)  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท.องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 11 หน.า 134 ลําดับท่ี 3  จึงขออนุมัติใช.จ:ายเงินบํารุง



๑๓ 
 

โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปTงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีเงินบํารุงท่ีสามารถนําไปใช.จ:ายได. จํานวน 133,454,357.56.- บาท 
(หนึ่งร.อยสามสิบสามล.านสี่แสนห.าหม่ืนสี่พันสามร.อยห.าสิบเจ็ดบาทห.าสิบหกสตางค�)   
 เพ่ือให.การปฏิบัติเปSนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว:าด.วยเงินบํารุงโรงพยาบาลและ
หน:วยบริการสาธารณสุขขององค�กรปกครองส:วนท.องถ่ิน พ.ศ.2560 แก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
 “ข.อ 6  การใช.จ:ายเงินบํารุง ให.จ:ายได.เพ่ือการสาธารณสุขและการบริหารจัดการโรงพยาบาล
และหน:วยบริการสาธารณสุข ดังนี้ 

(1) ค:ายาและเวชภัณฑ� 
(2) ค:าวัสดุทางการแพทย�และวัสดุอ่ืนใดของโรงพยาบาลและหน:วยบริการสาธารณสุข 
(3) ค:าตอบแทนทางการแพทย�และฝJายสนับสนุนอ่ืน ๆ ท่ีมิใช:ข.าราชการ ลูกจ.าง หรือ

พนักงานจ.างขององค�กรปกครองส:วนท.องถ่ิน  
(4) ค:าบริการทางการแพทย�ให.แก:หน:วยบริการอ่ืน  
(5) ค:าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก:อสร.างของโรงพยาบาลและหน:วยบริการสาธารณสุข 

ฯลฯ 
 การใช.จ:ายเงินบํารุงตาม (5) ให.เสนอผู.บริหารท.องถ่ินให.ความเห็นชอบแล.วเสนอให.สภา
ท.องถ่ินอนุมัติ”  
 “ข.อ 6/1 การใช.จ:ายเงินบํารุงตามข.อ 6 จะต.องมีเงินบํารุงคงเหลืออยู:ในบัญชีโรงพยาบาล 
และหน:วยบริการสาธารณสุข เพ่ือใช.จ:ายในกรณีท่ีมีความจําเปSนเร:งด:วน สําหรับโรงพยาบาลต.องมีเงินบํารุง 
คงเหลือไม:น.อยกว:าห.าแสนบาท และหน:วยบริการสาธารณสุขต.องมีเงินบํารุงคงเหลือไม:น.อยกว:าสองแสนบาท 

 ขอได.โปรดนําเสนอต:อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต:อไป  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

         กณพ  เกตุชาติ 
)นายกณพ  เกตุชาติ(                  

                 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 

 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'  ขอขอบคุณท:านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  
ประธานสภาเทศบาล ในญัตตินี้ท:านสมาชิกสภาท:านใดประสงค�จะอภิปราย ขอเชิญครับ 
  ขอเชิญท:านจิรศักด์ิ  สมุทรอัษฎงค� สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค'  กราบเรียนท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีเคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท:าน ผมนายจิรศักด์ิ  สมุทรอัษฎงค�  สมาชิกสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 3 สําหรับญัตตินี้เปSนสิ่งท่ีดีมาก
    นะครับ แต:กระผมมีติดใจอยู:นิดหนึ่งตรงข.อท่ีว:า ดังนั้น เพ่ือขยายการบริการ
    ให.กับประชาชนได.ใช.บริการอย:างสะดวก รวดเร็วและท่ัวถึงจําเปSนจะต.อง



๑๔ 
 

    ก:อสร.างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาเมทัลชีท คือไม:ทราบว:าหลังคา
    เมทัลชีทนี้มีการหุ.มฟรอยด�หรือไม: เพราะว:าเมทัลชีทมีหลายแบบ ถ.าหาก    
    ไม:หุ.มจะไม:สามารถกันความร.อนได. ดี เท:า ท่ีควร จึ งอยากถามท:าน         
    ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไปยังฝJายบริหารว:าเมทัลชีทท่ีว:า
    มีการหุ.มกันฉนวนหรือไม: เพ่ือท่ีจะสามารถใช.ประโยชน�ได.อย:างเต็มท่ี ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ขอขอบคุณท:านจิรศักด์ิ  สมุทรอัษฎงค�  สมาชิกสภาเทศบาลนคร        
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 3 นะครับ   
     ขอเชิญท:านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได.ตอบข.อ       
    ซักถามของท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียนท:านประธานสภาท่ีเคารพ ท:านสมาชิกสภาผู.ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ  ทุกท:าน กระผมนายกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช      
    ในส:วนคําถามของท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอมอบหมาย
    ให.ผู.อํานวยการสํานักช:าง เปSนผู.ชี้แจงในรายละเอียด ครับ 
 
นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน'  กราบเรียนท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีเคารพ 
ผู-อํานวยการสํานักช6าง  สมาชิกสภาเทศบาลผู.ทรงเกียรติ คณะผู.บริหารทุกท:าน ผมนายดิเรกฤทธิ์  
    ทวะกาญจน� ผู.อํานวยการสํานักช:าง ขอชี้แจงรายละเอียดตามท่ีท:านสมาชิก
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได.สอบถามครับ สําหรับโครงหลังคา     
    เมทัลชีทดังกล:าว เราจะใช.ชนิดท่ีมีฉนวนกันความร.อน เพราะได.คํานึงถึง   
    อยู:แล.วครับว:า ในลักษณะผู.ท่ีจะเข.าไปใช.บริการต.องได.รับความสะดวก     
    อยู:แล.วสบาย เลยต.องมีฉนวนกันความร.อนเข.าไปด.วย ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ขอขอบคุณท:านดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน� ผู.อํานวยการสํานักช:าง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ท:านจิรศักด์ิ สมุทรอัษฎงค� สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
    เขตเลือกต้ังท่ี 3 เข.าใจในประเด็นท่ีซักถาม นะครับ  
  
นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค'  ครับ เม่ืออธิบายแบบนี้ก็เข.าใจ แต:ไม:ได.ระบุให.ชัดเจน แต:เม่ือทํา
สมาชิกสภาเทศบาล  ตามแบบท่ีกําหนดว:ามีการหุ.มฉนวนแล.ว ก็ดีมากครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ครับ ขอบคุณท:านจิรศักด์ิ  สมุทรอัษฎงค�  สมาชิกสภาเทศบาลนคร        
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 3 นะครับ   
     ในญัตตินี้ท:านสมาชิกสภาเทศบาลท:านใดประสงค�จะอภิปราย    
    เพ่ิมเติมอีกหรือไม: ขอเรียนเชิญท:านสมชาย  สังข�วิเชียร รองประธานสภา    
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 
 
 
 



๑๕ 
 

นายสมชาย  สังข'วิเชียร   กราบเรียนท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีเคารพ 
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู.ทรงเกียรติ ทุกท:าน กระผมนายสมชาย  สังข�วิเชียร 
    รองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต.องขอขอบคุณท:าน          
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญในการขยาย
    ศูนย�บริการสาธารณสุขคูขวาง เพ่ือให.ประชาชนได.ใช.บริการได.อย:างสะดวก
    และรวดเร็ ว  ท่ั ว ถึ ง  ลดการแออัดของโรงพยาบาล เทศบาลนคร                   
    นครศรีธรรมราช ถือว:าเราได.เพ่ิมโรงพยาบาลขนาดเล็กแห:งหนึ่ง นะครับ 
    เปSนโรงพยาบาลขนาดลูก กระผมอยากทราบว:าเม่ือขยายเสร็จแล.ว เรามี
    แพทย� พยาบาล ให.บริการตลอด 24 ชั่วโมง หรือไม:ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ครับ ขอขอบคุณท:านสมชาย  สังข�วิเชียร รองประธานสภาเทศบาลนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ   
     ขอเชิญท:านนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช ได.ตอบข.อซักถามของท:าน
    สมชาย  สังข�วิเชียร ครับ  
 
นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียนท:านประธานสภาท่ีเคารพ ท:านสมาชิกสภาผู.ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ  ทุกท:าน ในส:วนคําถามของท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    ขอมอบหมายให.ผู.อํานวยการกองการแพทย� เปSนผู.ชี้แจงในรายละเอียด ครับ 
 
นายแพทย'ธามน  เต็มสงสัย  กราบเรียนท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีเคารพ 
รก.ผอ.กองการแพทย'  ท:านสมาชิกสภาผู.ทรงเกียรติ คณะผู.บริหารทุกท:าน ในส:วนของการบริการท่ี
    เปVดขยายเพ่ิมเติมข้ึนมาท่ีศูนย�บริการสาธารณสุขคูขวาง เราจะกําหนด     
    รูปแบบเปSนลักษณะของการขยายการบริการในส:วนของผู.ปJวยนอก      
    เนื่องจากว:าเราต.องการลดความแออัดของปริมาณผู.ปJวยท่ีมารับบริการ      
    ในแต:ละวันของท่ีโรงพยาบาล ฉะนั้นการบริการจะเปSนลักษณะของการ     
    บริการผู.ปJวยนอก เปSนการบริการในช:วงเวลาราชการ ไม:ได.เปVดบริการตลอด 
    24 ชั่วโมง ซ่ึงจะมีแพทย� พยาบาล เภสัชกร คอยดูแล จุดมุ:งหมายหลัก ๆ 
    เปSนการขยายบริการในลักษณะ OPD CASE ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ขอขอบคุณนายแพทย� ธามน  เต็มสงสั ย รั กษาราชการแทน   
ประธานสภาเทศบาล  ผู.อํานวยการการกองการแพทย� ครับ ท:านสมชาย  สังข�วิเชียร  คงเข.าใจใน     
    ประเด็นท่ีท:านรักษาราชการแทนผู.อํานวยการกองการแพทย�ได.ตอบไปแล.ว      
    นะครับ  
     มีสมาชิกสภาเทศบาลท:านใด ประสงค�จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม:     
    ขอเชิญครับ   
     ไม:มีนะครับ เม่ือไม:มีท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท:านใดจะขออภิปรายเปSนอย:างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ 
 
 



๑๖ 
 

     ขอมติท่ีประชุมเรื่อง ขออนุมัติใช.จ:ายเงินบํารุงโรงพยาบาลเทศบาล     
    นครนครศรีธรรมราช ประจําปTงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจ:ายเปSนค:า      
    ก:อสร.างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาเมทัลชีท ศูนย�บริการสาธารณสุข   
    คูขวาง เปSนเงิน 1,800,000.-บาท (หนึ่งล.านแปดแสนบาทถ.วน)          
    กองการแพทย� ท:านสมาชิกสภาเทศบาลท:านใด เห็นชอบอนุมัติญัตตินี้ ขอได.
    โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่ีเคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู:ครบองค�ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท:านใด ไม:เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได.โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม:เห็นชอบ ไม:มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท:านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได.โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   เป@นอันว6าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห6งนี้ เห็นชอบเป@น
ประธานสภาเทศบาล  เอกฉันท'อนุมัติให-ใช-จ6ายเงินบํารุงโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจ6ายเป@นค6าก6อสร-างอาคาร       
    คอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาเมทัลชีท ศูนย'บริการสาธารณสุขคูขวาง    
    เป@นเงิน 1,800,000.-บาท (หนึ่งล-านแปดแสนบาทถ-วน) กองการแพทย' 
 
    ญัตติท่ี 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช.จ:ายเงินสะสมสํานักการประปา 
    เพ่ือจ:ายเปSนค:าปรับปรุงโรงสูบน้ําแรงตํ่าฝายชลประทานท:าดี จํานวน   
    3,488,500.-บาท (สามล.านสี่แสนแปดหม่ืนแปดพันห.าร.อยบาทถ.วน) 
    สํานักการประปา  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ต:อไปญัตติท่ี 6.2 เรื่อง ขออนุมัติใช.จ:ายเงินสะสมสํานักการประปา 
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ือจ:ายเปSนค:าปรับปรุงโรงสูบน้ําแรงตํ่าฝายชลประทานท:าดี จํานวน     
    3,488,500.-บาท (สามล.านสี่แสนแปดหม่ืนแปดพันห.าร.อยบาทถ.วน) 
    สํานักการประปา ขอเชิญท:านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนคร       
    นครศรีธรรมราช ได.แถลงญัตติต:อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช        
    ขอเชิญครับ 



๑๗ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียนท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีเคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท:านสมาชิกสภาผู.ทรงเกียรติ ตามระเบียบวาระท่ีจะได.นําเสนอต:อท่ีประชุม    
    สภาแห:งนี้ โดยขอมอบหมายให. รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    นําเสนอญัตติต:าง ๆ แทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในการประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําปT 
    พ.ศ. 256๔ ดังต:อไปนี้ 
     1. นายอนุสรณ�   พงษ� เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนคร           
    นครศรีธรรมราช นําเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ในระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติท่ี 6.2  

   2. นายวงศ�วชิร  โอวรารินท�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
    นําเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในระเบียบวาระท่ี 
    6 ญัตติท่ี 6.3  

   3. นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
    นําเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในระเบียบวาระท่ี 
    6 ญัตติท่ี 6.4 

   4. นายภาวินทร�  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
    นําเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในระเบียบวาระท่ี 
    6 ญัตติท่ี 6.5 
   จึงเรียนประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือทราบ  
  ตามหนังสือมอบหมาย ต:อไปนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

 

 

 
ท่ีนศ 52001/3885      สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชดําเนิน นศ๘๐00๐ 

      9  กรกฎาคม  2564 

เรื่อง ขอมอบหมายให.รองนายกเทศมนตรี นําเสนอญัตติต:าง ๆ แทนนายกเทศมนตรี ในการประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําปT พ.ศ. 2564  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  ตามท่ีประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได.กําหนดนัดวันประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําปT พ.ศ. 2564 ในวันจันทร�ท่ี 12 กรกฎาคม 2564                               
เวลา 10.00 น. ณ ห.องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) รายละเอียดตามระเบียบวาระ                 
การประชุม ดังความละเอียดแจ.งแล.ว นั้น 

 

 

  ข.าพเจ.า จึงขอมอบหมายให. 
  1. นายอนุสรณ�  พงษ�เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นําเสนอญัตติแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติท่ี 6.2  

2. นายวงศ�วชิร  โอวรารินท�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นําเสนอญัตติแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติท่ี 6.3  

3. นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นําเสนอญัตติแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติท่ี 6.4 

4. นายภาวินทร�  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นําเสนอญัตติแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติท่ี 6.5 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

                ขอแสดงความนับถือ 
 

 
               กณพ  เกตุชาติ 
            (นายกณพ  เกตุชาติ) 

                        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 

     ในญัตติท่ี 6.2 เรื่องขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช.จ:ายเงินสะสมสํานัก      
    การประปา เพ่ือจ:ายเปSนค:าปรับปรุงโรงสูบน้ําแรงตํ่าฝายชลประทาน       



๑๙ 
 

    ท:าดี จํานวน 3,488,500.-บาท (สามล.านสี่แสนแปดหม่ืนแปดพันห.าร.อย    
    บาทถ.วน) สํานักการประปา กระผมขออนุญาตมอบหมายให.ท:านอนุสรณ�      
    พงษ�เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได.แถลงญัตติ
    แทน ครับ  

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ขอเชิญท:านอนุสรณ�  พงษ�เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนคร      
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ซ่ึงได.รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช       
    ให.แถลงญัตติต:อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 

 
นายอนุสรณ'  พงษเกษมพรกุล  กราบเรียนท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีเคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู.ทรงเกียรติ ทุกท:าน              
    ผมอนุสรณ�  พงเกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได.รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให.แถลงญัตติต:อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต:อไปนี้ 
 
 
 
 

ญัตติ 
                            สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถ.ราชดําเนิน ต.คลัง อ.เมือง 
        จ.นครศรีธรรมราช 80000 

          6  กรกฎาคม 2564 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช.จ:ายเงินสะสมสํานักการประปา เพ่ือจ:ายเปSนค:าปรับปรุงโรงสูบน้ําแรงตํ่า               
ฝายชลประทานท:าดีของสํานักการประปา 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข. าพเจ. าขอเสนอญัตติขออนุ มั ติ ใช.จ: าย เ งินสะสมสํ านั กการประปา เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจําปTงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจ:ายเปSนค:าปรับปรุงโรงสูบน้ําแรงตํ่าฝายชลประทานท:าดี 
โดยการวางท:อเหล็กสูบน้ําดิบ พร.อมบ:อสูบขนาด 1,500 มม. เปSนเงินท้ังสิ้น 3,488,500.-บาท                
(-สามล.านสี่แสนแปดหม่ืนแปดพันห.าร.อยบาทถ.วน-) 

   ตามท่ีสํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได.ดําเนินโครงการก:อสร.างวางท:อเมน
ส:งน้ําดิบจากฝายชลประทานท:าดีถึงโรงกรองน้ําประตูชัย เพ่ือสูบจ:ายน้ําดิบมาใช.ในการผลิตน้ําประปาในช:วง 
ฤดูแล.ง เพ่ือบรรเทาความเดือดร.อนของประชาชนผู.ใช.น้ําประปาในพ้ืนท่ีเขต1 และเขต2 ท่ีใช.น้ําประปาของ             
โรงกรองน้ําประตูชัย ซ่ึงป̂จจุบันระบบประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีปริมาณน้ําดิบไม:เพียงพอ          
ต:อความต.องการของประชาชน ส:งผลให.ต.องมีการปรับปรุงระบบโรงสูบให.สามารถกักเก็บน้ําดิบและสูบส:ง             
มาผลิตน้ําประปา ณ โรงกรองน้ําประตูชัยให.ได.มากยิ่งข้ึน อีกท้ังเปSนการสร.างความม่ันคงของน้ําดิบรองรับ             
การขยายตัวของเมืองและผู.ใช.น้ําท่ีเพ่ิมมากข้ึน  



๒๐ 
 

  ดังนั้น เพ่ือเปSนการบําบัดความเดือดร.อนของประชาชน สํานักการประปา เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จึงขออนุมัติใช.จ:ายเงินสะสมสํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือจ:ายเปSน    
ค:าปรับปรุงโรงสูบน้ําแรงตํ่าฝายชลประทานท:าดี โดยการวางท:อเหล็กสูบน้ําดิบ พร.อมบ:อสูบขนาด 1,500 มม. 
เปSนเงินท้ังสิ้น 3,488,500.-บาท (-สามล.านสี่แสนแปดหม่ืนแปดพันห.าร.อยบาทถ.วน-) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท.องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 11 หน.า 41 ลําดับท่ี 13 แต:เนื่องจากสํานักการประปา 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไม:ได.ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว. จึงขออนุมัติใช.จ:ายเงินสะสมสํานักการประปา 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปTงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564                           
เม่ือกันยอดเงินสะสม ตามระเบียบฯ แล.ว สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะมีเงินสะสมท่ี
สามารถนําไปใช.จ:ายได. จํานวน 10,449,799.57 บาท (-สิบล.านสี่แสนสี่หม่ืนเก.าพันเจ็ดร.อยเก.าสิบเก.าบาท
ห.าสิบเจ็ดสตางค�-)   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว:าด.วยการรับเงิน การเบิกจ:ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส:วนท.องถ่ิน พ.ศ.2547 แก.ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2558 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ข.อ 89 ความว:า “องค�กรปกครองส:วนท.องถ่ินอาจใช.จ:ายเงินสะสมได. 
โดยได.รับอนุมัติจากสภาท.องถ่ินภายใต.เง่ือนไขดังต:อไปนี้  
 (1) ให.กระทําได.เฉพาะกิจการซ่ึงอยู:ในอํานาจหน.าท่ีขององค�กรปกครองส:วนท.องถ่ิน 
               ซึ่งเกี่ยวกับด.านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปSนการเพิ่มพูนรายได.ของ
      องค�กรปกครองส:วนท.องถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร.อนของ  
          ประชาชน ทั้งนี้ ต.องเปSนไปตามแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส:วนท.องถิ่น หรือ
     ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2) ได.ส :ง เง ินสมทบกองทุนส:ง เสร ิมกิจการขององค�กรปกครองส:วนท.องถิ ่นแต:ละ
ประเภทตามระเบียบแล.ว 

(3) ให.กันเงินสะสมสํารองจ:ายเปSนค:าใช.จ:ายด.านบุคลากรไม:น.อยกว:าสามเดือนและกัน   
ไว.อีกร.อยละสิบของงบประมาณรายจ:ายประจําปTนั ้น เพื ่อเปSนค:าใช.จ:ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เม่ือได.รับอนุมัติให.ใช.จ:ายเงินสะสมแล.ว องค�กรปกครองส:วนท.องถ่ินต.องดําเนินการก:อหนี้ 
  ผูกพัน ให.เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม:เกินหนึ่งปTถัดไป หากไม:ดําเนินการภายใน 
  ระยะเวลาท่ีกําหนดให.การใช.จ:ายเงินสะสมนั้น เปSนอันพับไป   

 ท้ังนี้ ให.องค�กรปกครองส:วนท.องถ่ินใช.จ:ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค�กรปกครองส:วนท.องถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว” 

ขอได.โปรดนําเสนอต:อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต:อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                  ลงชื่อ  กณพ  เกตุชาติ  ผู.เสนอ 
         (นายกณพ  เกตุชาติ) 
         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 



๒๑ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ขอขอบคุณท:านอนุสรณ�  พงษ�เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ 
     ในญัตตินี้ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท:านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม:มีนะครับ เม่ือไม:มีท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท:านใดจะขออภิปรายเปSนอย:างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช  
      สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท:านใด เห็นชอบอนุมัติ
    ให.ใช.จ:ายเงินสะสมสํานักการประปา เพ่ือจ:ายเปSนค:าปรับปรุงโรงสูบน้ําแรงตํ่า
    ฝายชลประทานท:าดี จํานวน 3,488,500.-บาท (สามล.านสี่แสนแปดหม่ืน
    แปดพันห.าร.อยบาทถ.วน) สํานักการประปา ขอได.โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่ีเคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู:ครบองค�ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง ครับ 
 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท:านใด ไม:เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได.โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม:เห็นชอบ ไม:มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท:านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได.โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   เป@นอันว6าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห6งนี้ เห็นชอบเป@น
ประธานสภาเทศบาล  เอกฉันท'อนุมัติให-ใช-จ6ายเงินสะสมสํานักการประปา เพ่ือจ6ายเป@นค6า       
    ปรับปรุงโรงสูบน้ําแรงต่ําฝายชลประทานท6าดี จํานวน 3,488,500.-บาท 
    (สามล-านส่ีแสนแปดหม่ืนแปดพันห-าร-อยบาทถ-วน)  

 
 ญัตติท่ี 6.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ:าย 
 ประจําปTงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปต้ังจ:ายเปSนรายการใหม:  จํานวน 
 480,000.- บาท (สี่แสนแปดหม่ืนบาทถ.วน) กองสาธารณสุขและ
 สิ่งแวดล.อม 

 



๒๒ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ต:อไปญัตติท่ี 6.3 ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ:ายประจําปTงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปต้ังจ:ายเปSนรายการใหม:    
    จํานวน  480,000.- บาท (สี่แสนแปดหม่ืนบาทถ.วน) กองสาธารณสุขและ
    สิ่งแวดล.อม ขอเชิญท:านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช    
    ได.แถลงญัตติต:อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียนท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่ีเคารพ    
นายกเทศมนตรีฯ   ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู.ทรงเกียรติทุกท:าน ญัตติท่ี 
    6.3 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ:ายประจําปT      
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปต้ังจ:ายเปSนรายการใหม: จํานวน 480,000.- บาท   
    (สี่แสนแปดหม่ืนบาทถ.วน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม กระผมขออนุญาต
    มอบหมายให.ท:านวงศ�วชิร  โอวรารินท� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได.แถลงญัตติแทน ครับ  
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ขอเชิญท:านวงศ�วชิร  โอวรารินท�  รองนายกเทศมนตรีนคร      
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได.แถลงญัตติต:อสภา ขอเชิญครับ 
  
นายวงศ'วชิร  โอวรารินท'    กราบเรียนท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีเคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู.ทรงเกียรติ ทุกท:าน              
    กระผมวงศ�วชิร  โอวรารินท� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได.รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให.แถลงญัตติต:อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต:อไปนี้ 
 
   

ญัตติ 
        สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถนนราชดําเนิน ตําบลคลัง อําเภอเมือง 
         จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

                  6  กรกฎาคม  2564 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ:าย ประจําปTงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปต้ังจ:ายเปSน 
       รายการใหม:  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                                    

ข.าพเจ.าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ:าย ประจําปTงบประมาณ พ.ศ. 2564                
ไปต้ังจ:ายเปSนรายการใหม: โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 



๒๓ 
 

หมวดค:าครุภัณฑ� 
ประเภทครุภัณฑ�งานบ.านงานครัว 
ถังขยะเหล็กแบบใช.เครนยกเท     จํานวน 480,000 บาท 
เพ่ือจ:ายเปSนค:าจัดซ้ือถังขยะเหล็กแบบใช.รถเครนยกเท ขนาด 120 x 120 x 120 ซม. 

โครงถังทําด.วยเหล็กฉากหนาไม:น.อยกว:า 8 มม. ผนังและพ้ืนบุด.วยแผ:นสแตนเลสอย:างตํ่าหนาไม:น.อยกว:า       
3 มม. เกรด 304 จํานวน 10 ใบ (จัดซ้ือตามราคาท.องตลาด) รายการตามแผนพัฒนาท.องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หน.าท่ี 63 ลําดับท่ี 112 

ขอโอนลด       จํานวน 480,000 บาท 
รวมโอนลดท้ังส้ิน       จํานวน 480,000 บาท  
                 (ส่ีแสนแปดหม่ืนบาทถ-วน) 
โอนตั้งจ6ายรายการใหม6 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน  
หมวดค:าครุภัณฑ� 
ประเภทครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส:ง จํานวน 1 รายการ  
ตู.คอนเทนเนอร�บรรทุกขยะ มีปริมาตรความจุไม:น.อยกว:า 4 ลูกบาศก�เมตร ภาชนะรองรับ                              

มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
(1) สร.างด.วยเหล็กแผ:นมาตรฐานอย:างดี รูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู.ผลิต สามารถยกเทได.    

2 หน.า มีปริมาตรความจุไม:น.อยกว:า 4 ลูกบาศก�เมตร มีโครงสร.างท่ีแข็งแรงอยู:ภายนอก ภายในภาชนะเรียบ 
เพ่ือสะดวกในการยกเทมูลฝอย มีฝาเปVด – ปVด ได.อย:างสะดวกและอุปกรณ�สําหรับทําการล็อค 

(2) พ้ืนภาชนะรองรับมูลฝอยสร.างด.วยเหล็กมีความหนาไม:น.อยกว:า 4.5 มิลลิเมตร 
(3) ด.านข.างสร.างด.วยเหล็กมีความหนาไม:น.อยกว:า 3 มิลลิเมตร 
(4) ฝาเปVด - ปVด สร.างด.วยเหล็ก มีความหนาไม:น.อยกว:า 2 มิลลิเมตร 
จํานวน 4 ตู. ๆ ละ 120,000 บาท (จัดซ้ือตามราคาท.องตลาด) รายการตามแผนพัฒนา

ท.องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 11 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หน.าท่ี 205 ลําดับท่ี 122 
รวมโอนตั้งจ6ายรายการใหม6ท้ังส้ิน    จํานวน 480,000 บาท  
                (ส่ีแสนแปดหม่ืนบาทถ-วน) 
(รายละเอียดแนบท-ายญัตตินี้) 

เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการโอนลด และครุภัณฑ�ดังกล:าวมีปริมาณไม:เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน และเปSนถังท่ีเหมาะกับการใช.งาน 

ท้ังนี้ เพ่ือให.การปฏิบัติเปSนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว:าด.วยวิธีการงบประมาณของ               
องค�กรปกครองส:วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข.อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ:ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําให.ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ:ายเปSนรายการใหม: ให.เปSน
อํานาจอนุมัติของสภาท.องถ่ิน” 

 ขอได.โปรดนําเสนอต:อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต:อไป 
 

                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 



๒๔ 
 

 
                                     (ลงชื่อ)         กณพ  เกตุชาติ          ผู.เสนอ 

                                                                   (นายกณพ  เกตุชาติ) 
                นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ขอขอบคุณท:านวงศ�วชิร  โอวรารินท�  รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช นะครับ 
     ในญัตตินี้ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท:านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม:มีนะครับ เม่ือไม:มีท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท:านใดจะขออภิปรายเปSนอย:างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช  

   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท:านใด เห็นชอบอนุมัติ
 ให.โอนเงินงบประมาณรายจ:ายประจําปTงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปต้ังจ:าย
 เปSนรายการใหม: จํานวน 480,000.- บาท (สี่แสนแปดหม่ืนบาทถ.วน)     
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม ขอได.โปรดยกมือ ครับ 

นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่ีเคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู:ครบองค�ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท:านใด ไม:เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได.โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม:เห็นชอบ ไม:มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท:านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได.โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   เป@นอันว6าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห6งนี้ เห็นชอบเป@น
ประธานสภาเทศบาล  เอกฉันท'อนุมัติให-โอนเงินงบประมาณรายจ6าย ประจําป!งบประมาณ    
    พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ6ายเป@นรายการใหม6 จํานวน 480,000.- บาท       
    (ส่ีแสนแปดหม่ืนบาทถ-วน) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล-อม 

 
 ญัตติท่ี 6.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก.ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
 งบประมาณรายจ:ายประจําปTงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักช:าง 
 



๒๕ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ต:อไปญัตติท่ี 6.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก.ไขเปลี่ยนแปลง
ประธานสภาเทศบาล  คําชี้แจงงบประมาณรายจ:ายประจําปTงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักช:าง      
     ขอเชิญท:านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช        
    ได.แถลงญัตติต:อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียนท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่ีเคารพ    
นายกเทศมนตรีฯ  ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู.ทรงเกียรติทุกท:าน ญัตติท่ี 
    6.4 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก.ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
    รายจ:ายประจําปTงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักช:าง กระผมขออนุญาต     
    มอบหมายให.ท:านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร       
    นครศรีธรรมราช  ได.แถลงญัตติแทน ครับ  
     
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ขอเชิญท:านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร      
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได.แถลงญัตติต:อสภา ขอเชิญครับ 
  
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร    กราบเรียนท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีเคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู.ทรงเกียรติ ทุกท:าน              
    กระผมฉัตรชัย  อรุณสุวรรรกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได.รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให.แถลงญัตติต:อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต:อไปนี้ 
 

 
ญัตติ 

                                                                        สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
               ถ.ราชดําเนิน  ต.คลัง  อ.เมืองนครศรีธรรมราช 
            จ.นครศรีธรรมราช  80000 

   6  กรกฎาคม  2564 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก.ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ:ายประจําปTงบประมาณ พ.ศ. 
2564 สํานักช:าง  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข.าพเจ.าขอเสนอญัตติขออนุมัติแก.ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ:ายประจําปT
งบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขออนุมัติแก-ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก:อสร.างโครงสร.างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค:าท่ีดินและสิ่งก:อสร.าง 
ประเภทค:าก:อสร.างสิ่งสาธารณูปโภค 



๒๖ 
 

ข-อความเดิม 
       โครงการก:อสร.างสถานีสูบน้ําบริเวณข.างวัดท:าโพธิ์ จํานวน 3,876,000 บาท 
  เพ่ือจ:ายเปSนค:าก:อสร.าง 
  - บ:อรับน้ํา ค.ส.ล. พ้ืนท่ีไม:น.อยกว:า 6.00 ตารางเมตร พร.อมติดต้ังเครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอร�
ไฟฟKา ชนิดจุ:มน้ํา ท:อดูด-ส:ง ไม:น.อยกว:า 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
  - บ:อดักขยะ ค.ส.ล. พ้ืนท่ีไม:น.อยกว:า 4.00 ตารางเมตร จํานวน 1 บ:อ 
  - ตู.ควบคุมเครื่องสูบน้ําและอุปกรณ�ประกอบการทํางานของเครื่องสูบน้ํา 
  - ติดต้ังสายไฟและสายสัญญาณเครื่องสูบน้ํามายังตู.ควบคุมเครื่องสูบน้ํา 
  ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท.องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน.าท่ี 333 อันดับท่ี 227 จ:ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  ข-อความใหม6 
  โครงการก:อสร.างสถานีสูบน้ําบริเวณข.างวัดท:าโพธิ์ จํานวน 3,876,000 บาท 
  เพ่ือจ:ายเปSนค:าก:อสร.าง 
  - บ:อรับน้ํา ค.ส.ล. พ้ืนท่ีกว.าง 5.00 เมตร ยาว 7.50 เมตร ลึก 4.75 เมตร หรือมีความจุของ
บ:อรับน้ําไม:น.อยกว:า 129.00 ลูกบาศก�เมตร 
  - บ:อดักขยะ ค.ส.ล. กว.าง 1.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร ลึก 2.85 เมตร หรือมีความจุของบ:อ
ดักขยะไม:น.อยกว:า 8.26 ลูกบาศก�เมตร 
  - พร.อมติดต้ังเครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอร�ไฟฟKา ชนิดจุ:มน้ํา ท:อดูด-ส:ง ไม:น.อยกว:า 8 นิ้ว ขนาด
อัตราการสูบน้ําต:อเครื่องไม:น.อยกว:า 250 ลูกบาศก�เมตรต:อชั่วโมง จํานวน 2 เครื่อง 
  - ตู.ควบคุมเครื่องสูบน้ํา อุปกรณ�ประกอบการทํางานของเครื่องสูบน้ํา และระบบจําหน:ายไฟฟKา 
  ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท.องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน.าท่ี 333 อันดับท่ี 227 จ:ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  เนื่องจากโครงการก:อสร.างสถานีสูบน้ําบริเวณด.านข.างวัดท:าโพธิ์ เม่ือได.ตรวจสอบท่ีดินท่ี                
วัดท:าโพธิ์ให.ใช.ดําเนินการก:อสร.าง ปรากฏว:าสามารถสร.างบ:อรับน้ําได.ไม:น.อยกว:า 129.00 ลูกบาศก�เมตร        
และจําเปSนต.องใช.เครื่องสูบน้ําเพ่ือสูบระบายปริมาณน้ําดังกล:าว จํานวน 2 เครื่อง จึงจะมีประสิทธิภาพในการ
แก.ไขป̂ญหาน้ําท:วมขังบริเวณดังกล:าว เม่ือได.จัดทํารูปแบบรายการและประมาณราคาแล.ว ผลปรากฏว:า       
ในวงเงินงบประมาณเท:าเดิมแต:สามารถติดต้ังเครื่องสูบน้ําและให.ทํางานได.พร.อมกันถึง จํานวน 2 เครื่อง ดังนั้น
สํานักช:าง จึงมีความประสงค�ขออนุมัติแก.ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณของเครื่องสูบน้ําจาก จํานวน      
1 เครื่อง เปSนจํานวน 2 เครื่อง และขนาดของบ:อรับน้ํา ค.ส.ล. ให.มีขนาดใหญ:ข้ึน โดยท่ีงบประมาณ           
ไม:เปลี่ยนแปลง จึงขออนุมัติแก.ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ท้ังนี้ เพ่ือให.การปฏิบัติเปSนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว:าด.วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส:วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข.อ 29       
การแก.ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ:ายในงบลงทุน ท่ีทําให.ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีก:อสร.าง ให.เปSนอํานาจอนุมัติของสภาท.องถ่ิน 

 ขอได.โปรดนําเสนอต:อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต:อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 



๒๗ 
 

      (ลงชื่อ)     กณพ   เกตุชาติ    ผู.เสนอ 
        (นายกณพ   เกตุชาติ) 
          นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ขอขอบคุณท:านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช นะครับ 
     ในญัตตินี้ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท:านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม:มีนะครับ เม่ือไม:มีท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท:านใดจะขออภิปรายเปSนอย:างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช ครับ 

   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท:านใด เห็นชอบอนุมัติ
 ให.แก.ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ:ายประจําปTงบประมาณ   
 พ.ศ. 2564 สํานักช:าง ขอได.โปรดยกมือ ครับ 
 

นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่ีเคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู:ครบองค�ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท:านใด ไม:เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได.โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม:เห็นชอบ ไม:มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท:านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได.โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 



๒๘ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   เป@นอันว6าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห6งนี้ เห็นชอบเป@น
ประธานสภาเทศบาล  เอกฉันท'อนุมัติให-แก-ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ6าย      
    ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักช6าง 
 

 ญัตติท่ี 6.5 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตร
 พัฒนาผู.เรียนสู:ความเปSนเลิศ สํานักการศึกษา 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ต:อไปญัตติท่ี 6.5 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทํา
ประธานสภาเทศบาล  หลักสูตรพัฒนาผู.เรียนสู:ความเปSนเลิศ สํานักการศึกษา ขอเชิญท:านกณพ  
    เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได.แถลงญัตติ ต:อสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียนท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่ีเคารพ    
นายกเทศมนตรีฯ  ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู.ทรงเกียรติทุกท:าน ญัตติท่ี 
    6.5 เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู.เรียน
    สู:ความเปSนเลิศ สํานักการศึกษา กระผมขออนุญาตมอบหมายให.          
    ท:านภาวินทร�  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได.แถลง
    ญัตติแทน ครับ  
     
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ขอเชิญท:านภาวินทร�   ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนคร      
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได.แถลงญัตติต:อสภา ขอเชิญครับ 
  
นายภาวินทร'  ณ พัทลุง    กราบเรียนท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีเคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู.ทรงเกียรติ ทุกท:าน              
    กระผมภาวินทร�  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได.รับ     
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให.แถลงญัตติต:อสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต:อไปนี้ 

 

ญัตต ิ
 

        สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถ.ราชดําเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
        จ.นครศรีธรรมราช 80000 

            6  กรกฎาคม  2564 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู.เรียนสู:ความเปSนเลิศ  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

  ข.าพเจ.าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู.เรียนสู:ความเปSนเลิศ  
ของสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 6 โรงเรียน 9 หลักสูตร ประกอบด.วย
  1. โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ�  หลักสูตรพัฒนาผู.เรียนสู:ความเปSนเลิศด.านภาษาอังกฤษ 



๒๙ 
 

ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา หลักสูตร MEP (Mini English Program) และหลักสูตรพัฒนาผู.เรียน 
สู:ความเปSนเลิศด.านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา หลักสูตร SMT 
(Science Mathematics and Technology) 

  2. โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  หลักสูตรพัฒนาผู.เรียนสู:ความเปSนเลิศด.านภาษาอังกฤษ
ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา หลักสูตร MEP (Mini English Program) และหลักสูตรพัฒนาผู.เรียน 
สู:ความเปSนเลิศด.านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�  และภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา หลักสูตร SMEP  
(Science Mathematics English Program) 

3. โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย หลักสูตรพัฒนาผู.เรียนสู:ความเปSนเลิศด.านภาษาอังกฤษ
ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา หลักสูตร MEP (Mini English Program) และหลักสูตรพัฒนาผู.เรียน 
สู:ความเปSนเลิศด.านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�  และภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา หลักสูตร SMEP  
(Science Mathematics English Program) 

4. โรงเรียนเทศบาลวัดท.าวโคตร  หลักสูตรพัฒนาผู.เรียนสู:ความเปSนเลิศด.านภาษาอังกฤษ 
ระดับปฐมวัย หลักสูตร MEP (Mini English Program)  

5. โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หลักสูตรพัฒนาผู.เรียนสู:ความเปSนเลิศ 
ด.านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรEP (English Program) 

          6. โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก หลักสูตรพัฒนาผู.เรียนสู:ความเปSนเลิศด.านคณิตศาสตร� 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
มาตรฐานการเรียนรู.และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2560)  

 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ได.กําหนดหลักเกณฑ�การกําหนดให.สถานศึกษาสังกัดองค�กร
ปกครองส:วนท.องถ่ินท่ีจัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู.เรียนสู:ความเปSนเลิศ เปSน “สถานศึกษาท่ีมีการจัด
การศึกษาลักษณะพิเศษ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว:าด.วยรายได.และการจ:ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค�กรปกครองส:วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) (แนบท.ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ 
ว1095 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ� 2564) โดยกําหนดข้ันตอน/แนวทางการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู.เรียนสู:ความ
เปSนเลิศ และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได.มีคําสั่งแต:งต้ังคณะกรรมการประเมินความพร.อมของสถานศึกษา
ท่ีจะจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู.เรียนสู:ความเปSนเลิศและได.ดําเนินการตามข้ันตอนการประเมินความพร.อม       
ตามรายละเอียดผลการประเมินฯ ท่ีแนบมาพร.อมญัตตินี้ 

                   ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงมีความจําเปSนต.องขอความเห็นชอบต:อสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  เพ่ือดําเนินการพิจารณาให.ความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู.เรียนสู:ความเปSนเลิศ 
ของสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 6 โรงเรียน 9 หลักสูตร ให.แล.วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคมของปTการศึกษาท่ีจะจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู.เรียนสู:ความเปSนเลิศ และจัดทําประกาศ
ต:อไป 

  ท้ังนี้  โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ�การกําหนดให.สถานศึกษาสังกัดองค�กรปกครองส:วน
ท.องถ่ินท่ีจัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู.เรียนสู:ความเปSนเลิศ เปSน “สถานศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาลักษณะ
พิเศษ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว:าด.วยรายได.และการจ:ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค�กรปกครอง
ส:วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว1095 ลงวันท่ี  
22 กุมภาพันธ� 2564 



๓๐ 
 

                  ขอได.โปรดนําเสนอต:อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต:อไป 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
   

 
                                            ลงชื่อ    กณพ  เกตุชาติ   ผู.เสนอ 
      (นายกณพ  เกตุชาติ) 
       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ขอขอบคุณท:านภาวินทร�   ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช นะครับ 
     ในญัตตินี้ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท:านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม:มีนะครับ เม่ือไม:มีท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท:านใดจะขออภิปรายเปSนอย:างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช  

   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท:านใด เห็นชอบการ
 จัดทําหลักสูตรพัฒนาผู.เรียนสู:ความเปSนเลิศ สํานักการศึกษา ขอได.โปรด    
 ยกมือ ครับ 
 

นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่ีเคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู:ครบองค�ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท:านใด ไม:เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได.โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม:เห็นชอบ ไม:มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท:านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได.โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ'ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 



๓๑ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   เป@นอันว6าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห6งนี้ เห็นชอบเป@น
ประธานสภาเทศบาล  เอกฉันท'อนุมัติให-จัดทําหลักสูตรพัฒนาผู-เรียนสู6ความเป@นเลิศ  

 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ท:านสมาชิกสภาเทศบาลท:านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีจะนําเสนอต:อสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในวันนี้ ขอเชิญครับ  
     ขอเชิญท:านภาคภูมิ  แสงแก.ว สมาชิกสภาเทศบาลนคร 
    นครศรีธรรมราช ครับ 
 
 
 
นายภาคภูมิ  แสงแก-ว    กราบเรียนท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่ีเคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู.ทรงเกียรติทุกท:าน กระผมนายภาคภูมิ  แสงแก.ว 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 4 ขออนุญาตหารือ
    ท:านประธาน 2 เรื่องหลัก ๆ โดยจะเปSนเรื่องหน.างานในพ้ืนท่ีเขต ๔  
     เรื่องท่ี 1 ขออนุญาตพูดถึงเรื่องการทํางานของสํานัก / กอง ต:าง ๆ 
    ท่ีเราทํางานร:วมกัน หรือท่ีเรามักจะพูดกันติดปาก เพ่ือนสมาชิกมักพูดกัน 
    ติดปาก คือบูรณาการร:วมกัน ขออนุญาตพูดไปถึงงานสําหรับการซ:อมแซม
    ท:อประปา หรือขุดเจาะท:อประปาใหม:ก็ดี ซ่ึงสําหรับยุคนี้ขอชมเชยนะครับ 
    ไวมาก เร็วมาก แจ.งปุ�บมาป̂�บนะครับ ซ่ึงพ่ีน.องประชาชนฝากชมเชยมาครับ
    ท:านประธาน แต:ในป̂จจุบันหน.างานเรื่องการซ:อมแซมประปาหากซ:อมแซม
    แก.ไขแล.วเสร็จ ถ.ามีการบูรณาการร:วมกันปกติเกือบ ๑๐๐ เปอร�เซ็นต�ท่ีดู
    จากหน.างาน สํานักการประปาเข.าซ:อมแซมเสร็จจะมีการโรยหินคลุก      
    ต้ังแผงก้ัน ผูกริบบ้ินขาวแดง บางหน.างานท้ิงไว.เกือบ 1 อาทิตย� ถึงจะมีการ
    เอายางไปราดปVดถมหรือจะมีการโบกปูนซีเมนต� เอาล:ะครับพอเข.าใจอยู:     
    ได.สอบถามไปหลายครั้งนะครับ ก็ได.รับคําตอบยางหมดบ.างไม:ได.ต.มยางบ.าง 
    อันนี้พอจะเข.าใจนะครับ แต:ในบางหน.างานมันเปSนพ้ืนท่ีเล็ก ๆ ซ่ึงสามารถ
    ใช.ปูนซีเมนต�ปVดทับได. อยากให.มีการเพ่ิมอีกสักหน.างานนะครับ เก่ียวกับ
    เจ.าหน.าท่ีของเทศบาลหรือสํานักประปา เปSนไปได.หรือไม:เพ่ิมเจ.าหน.าท่ีชุด
    ปVดทับหรือราดยางทับ โบกปูนทับไม:ต.องรอสํานักช:าง เปSนเวลาหลาย ๆ วัน 
    เพ่ือความสวยงามของหน.างาน หลังการปฏิบัติหน.าท่ีเสร็จ เพ่ือความ    
    ปลอดภัยของน.องผู.ใช.รถใช.ถนน ฝากท:านประธานไปยังคณะผู.บริหาร หรือ
    ผู.อํานวยการสํานัก/กองต:าง ๆ ท่ีร:วมรับผิดชอบ นะครับ  
     เรื่องท่ี ๒ Safety เรื่องความปลอดภัยของเจ.าหน.าท่ีผู.ปฏิบัติงาน
    ของเทศบาลหรือผู. ใช.รถใช.ถนนก็ดี อันนี้ เขต ๔ นะครับ ขออนุญาต        
    ยกตัวอย:างถนนสายหลักๆ เส.นใหญ: คือถนนกะโรม ไม:ว:าจะเปSนงาน       
    ตัดหญ.าก็ดี หรือฉีดน้ํารดต.นไม.ก็ดี ท:านประธานครับ ป̂จจุบันดูได.เลย ผมนั่ง
    สังเกตอยู:ทุกครั้งท่ีมีการรดน้ําต.นไม.นะครับ บุคลากรเรามี ๒ คน คือ        
    1.คนขับ 2.คนรดน้ําอยู:บนหลังรถ แล.วก็จะมีสายเชือกซ่ึงผมคิดว:าไม:เกิน   



๓๒ 
 

    ๕ เมตร ลากแท:งแบริเออร�พลาสติกสีส.ม ซ่ึงมีความอันตรายมาก ๆ สําหรับ
    ถนนกะโรมผู.ใช.รถใช.ถนนพอเลยจากตลาดหัวอิฐไปจะใช.ความเร็วกันเปSน
    ร.อยนะครับท:านประธาน ซ่ึงอยากให.มีการแก.ไขนะครับ ฝากท:านประธาน
    ไปยังผู.บริหารหรือผู.อํานวยการสํานัก/กองต:าง ๆ ท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการ
    แก.ไขเรื่องนี้นะครับ หากไม:เกิดเหตุไม:เปSนไรแต:ขอให.เร:งแก.ไขและคํานึงถึง
    ความปลอดภัยของเจ.าหน.าท่ีผู.ปฏิบัติอยู:หน.างานและผู. ท่ีใช.รถใช.ถนน      
    นะครับ ขอฝากท:านประธาน ๒ เรื่องครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ครับขอบคุณครับท:านภาคภู มิ  แสงแก.ว ต:อไปขอเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล  ท:านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตอบข.อซักถาม
    ของสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเรียนเชิญครับ 
   
นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียนท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่ีเคารพ    
นายกเทศมนตรีฯ  ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู.ทรงเกียรติทุกท:าน       
          การปฏิบัติงานหน.างานนั้น กระผมได.ให.นโยบายไปแล.วว:า 1. จะต.องมี 
    ความรวดเร็ว 2. ให.ได.มาตรฐานงานช:างตามท่ีได.กําหนดไว. และข.อ 3.ท่ีถือ
    เปSนสิ่งสําคัญท่ีสุดคือเรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและในการ
    วางปKาย ไม:ว:าจะเปSนรถดูดท:อหรืองานซ:อมแซมต:าง ๆ ท่ีเทศบาลทํา      
    หรือผู.รับจ.างทํานั้น จะต.องมีปKายปVดไว.เสมอเพ่ือให.เกิดความปลอดภัยกับ
    ประชาชนโดยท่ัวไป ในส:วนของการซ:อมแซมของสํานักการประปา และการ
    รดน้ําต.นไม.ของสํานักช:างนั้น ขอมอบหมายให.ท:านรองนายกฯ ซ่ึงได.     
    รับผิดชอบใน ๒ ส:วนนี้ได.เปSนผู.ชี้แจงครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ขอเรียนเชิญท:านอนุสรณ�  พงษ�เกษมพรกุล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
  
นายอนุสรณ'  พงษ'เกษมพรกุล  เรียนท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีเคารพ       
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลผู.ทรงเกียรติทุกท:าน ก:อนอ่ืนต.องขอขอบคุณท:าน     
    ภาคภูมิ  แสงแก.ว สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 
    4 นะครับ ท่ีได.แจ.งป̂ญหาของการปฏิบัติหน.างานของสํานักการประปา   
    นะครับ ขอกราบเรียนว:าผมได.ให.นโยบายไปตลอดว:า เม่ือซ:อมประปาเสร็จ
    แล.วนั้น ให.ปVดทับด.วยหินคลุกก:อน ขอกราบเรียนท:านสมาชิกให.ทราบอีก
    ครั้งว:า เนื่องจากการซ:อมนั้น ถ.าเราซ:อมประปาเสร็จใหม:นั้น ๆ สภาพพ้ืนดิน
    ยังเปTยกอยู:ไม:แห.ง ถ.าเราไปปVดทับนั้นคอนกรีตหรือปVดทับยางทันทีนั้นมัน   
    ก็ยุบตัวไม:มีประโยชน�มันเสียของเปล:า ๆ เพราะฉะนั้นเราพยายามจะให.   
    ลงหินคลุกแล.วใช.รถแบ็คโฮตบให.มันแน:นให.รถวิ่งใช.งานได.ก:อน ซ่ึงจะใช.
    วิธีการนี้กับท่ีใหญ: ๆ แต:บางหลุมมีขนาดใหญ: ซ่ึงกับทางสํานักช:าง ก็ได.มี
    การประสานกันตลอดเวลา ขอกราบเรียนว:าในการทํางานนั้นระหว:างสํานัก
    ประปาและสํานักช:างหรือสํานัก/กองอ่ืน ๆ นั้น เราให.ประสานกัน          
    ในแนวราบ ในแนวราบ หมายถึง หัวหน.างานในแต:ละหัวหน.างานให.      



๓๓ 
 

    ประสานกันเองเพ่ืองานจะได.มีความรวดเร็วซ่ึงจะเห็นว:า ทุกอย:างนั้นจะ
    รวดเร็ว โดยจะมารายงานผู.บังคับบัญชาภายหลัง และในครั้งนี้ขอเรียนว:า     
    ขอนําไปปฏิบัติต:อไป เพ่ือแก.ไขป̂ญหาตามท่ีท:านสมาชิกสภาเทศบาล         
    ผู.ทรงเกียรตินั้นได.ชี้แจงได.เรียนแจ.งมา ขอกราบเรียนว:าจะนําไปแก.ไข       
    ให.เร็วข้ึน ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ขอขอบคุณท:านอนุสรณ�  พงษ�เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ 
     ต:อไปขอเชิญท:านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร     
    นครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีเคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลผู.ทรงเกียรติทุกท:าน กระผมในฐานะดูแลสํานักช:าง
    ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมสักเล็กน.อยนะครับ
     กรณีท่ี 1 เรื่องการซ:อมหลุม ซ่ึงเกิดจากการซ:อมประปา ก็เปSน
    เหตุผลเหมือนกับท่ีท:านรองอนุสรณ� ได.ชี้แจงไปนะครับว:าในบางครั้งเรามี
    การประสานงานกันอยู:แล.วนะครับ ว:าตอนนี้เม่ือมีการซ:อมหลุมท่ีเกิดจาก
    การซ:อมประปา ทางสํานักช:างจะเอาหินคลุกหรือวัสดุก:อสร.างไปใส:ไว.ให.
    เรียบร.อย แต:เหตุผลท่ีเราไม:สามารถจะลาดยางหรือซ:อมคอนกรีตได.ในทันที 
    ก็เปSนเหตุผลเรื่อง ต.องรอระยะเวลาการเซ็ตตัวของดิน ซ่ึงส:วนใหญ:จริง ๆ 
    แล.วถ.าจะให.ได.มาตรฐานต.องใช.เวลา 15 วัน เปSนอย:างน.อยด.วยซํ้า แต:จะ
    พยายามรีบเร:งให. เร็วท่ีสุด และในกรณีท่ีว:าเรื่อง บางครั้งช:างผู.ปฏิบัติงาน
    แจ.งให.ทราบว:ายางหมดหรือว:ามิกซ�ยางไม:ทัน ขอเรียนชี้แจงว:า กรณียาง
    หมดจะเปSนเวลาช:วงสั้น ๆ นะครับ ผมก็ขอกราบขออภัยนะครับ เพราะโดย
    ความเปSนจริงแล.วการเตรียมยาง เตรียมน้ํายางอาจจะมีการผิดพลาด     
    เล็กน.อย เนื่องจากผมยอมรับว:าเราเข.ามางานมากข้ึนกว:าการปฏิบัติงาน
    ปกติในช:วงท่ีผ:านมา ผมต.องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลท่ีได.ช:วยกัน   
    แจ.งมาในบริเวณท่ีเปSนถนน ท่ีมีการซ:อมอะไรต:าง ๆ เข.ามาเยอะมาก จะได.
    นําไปปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง นะครับ และขอเรียนให.ทราบว:าบางครั้งเราไม:ได.
    ขาดน้ํายางนะครับ แต:บางครั้งถ.างานการลาดยางปริมาณงานน.อย แต:เดิม
    เราอาจจะไม:คุ.มค:ากับการมิกซ�ยางนะครับ เพราะว:าการมิกซ�ยางต.องมี    
    ปริมาณยางระดับหนึ่งในการซ:อมระดับหนึ่ง จึงจะเดินเครื่องมิกซ�ยาง แต: ณ 
    วันนี้ผมขอเรียนให.ทราบว:าสํานักช:างได.รับมอบเครื่องโมบายแอสฟ̂ลท�      
    ซ่ึงเปSนเครื่องมิกซ�ยางแบบเคลื่อนท่ี เราจะมีความคล:องตัวในการทํางาน 
    โดยงานอาจจะไม:ต.องเยอะมากเราก็สามารถมิกซ�ยางได.นะครับ  
     เรื่องท่ี 2 คือเรื่องรถน้ําผมขอขอบพระคุณท:านสมาชิกสภาเทศบาล
    เปSนอย:างยิ่งนะครับ รถน้ําบางคันก็เห็นอยู:ว:ามีการใช.งานกันมาหลายสิบปT 
    อาจจะมีการทรุดโทรม อันนี้ผมกราบขออภัยและก็จะนําไปปรับปรุงนะครับ 
    ไม:ว:าจะเรื่องไฟสัญญาณความปลอดภัย และจะได.ไปกําชับผู.ปฏิบัติให.รําลึก
    ถึงการปฏิบัติงานโดยมีหลักความปลอดภัยเปSนท่ีตั้ง นะครับ ขอบคุณครับ 



๓๔ 
 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ขอขอบคุณท:านรองฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช ครับ 
     ในวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท:านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ จะนําเสนอ
    ต:อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอีกหรือไม:ครับ ขอเชิญนะครับ 
     ขอเชิญท:านสมชาย  สังข�วิ เชียร  สมาชิกสภาเทศบาลนคร      
    นครศรีธรรมราช ครับ 
 
 
 
นายสมชาย  สังข'วิเชียร    กราบเรียนท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาลผู.ทรงเ กียรติทุกท:าน กระผมนายสมชาย  สังข�วิ เชียร          
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยากจะสอบถามท:าน         
    ประธานสภาเทศบาลผ:านไปยังฝJาย บริหาร เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 
    เราได.ผ:านสภาอนุมัติจัดซ้ือวัคซีนปKองกันโควิด – 19 วัคซีนตัวเลือก          
    ซิโนฟาร�ม พอดีมีประชาชนสอบถามกันมาเยอะครับ กลุ:มเปKาหมายของ
    โครงการคือพ:อค.า แม:ค.าในเขตเทศบาลอยากทราบว:ารวมไปถึงลูกจ.างใน
    ร.านค.านั้น ๆ หรือไม:ครับ ถ.าหากวัคซีนนี้เหลือกระผมอยากจะให.เพ่ิม      
    กลุ:มเปKาหมายเปSนร.านเสริมสวย ร.านตัดผม ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ขอขอบคุณท:านสมชาย  สังข�วิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ 
     ขอเชิญท:านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  
    ตอบข.อซักถาม ครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ    เรียนท:านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีเคารพ    
นายกเทศมนตรีฯ  ท:านสมาชิกสภาผู.ทรงเกียรติทุกท:าน ในส:วนของวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร�มนั้น 
    เทศบาลได.สั่งจองและส:งเอกสารท่ีเก่ียวข.องและครบถ.วนสมบูรณ�แล.ว       
    ในขณะนี้นั้นรอรับการจัดสรรจากราชวิทยาลัย จนถึงขณะนี้ยังไม:มีการ     
    จัดสรรให.กับ อปท. โดย อปท. ทุกแห:งนั้นยังไม:ได.รับการจัดสรร โดยสํานัก      
    ปลัดเทศบาลก็ได.ติดตามอยู:ว:าจะได.รับการจัดสรรเม่ือไหร: ก็รอจากทาง   
    ราชวิทยาลัย เม่ือราชวิทยาลัยตอบมาว:าเทศบาลจองไป 20,000 โดส      
    จะฉีดได.จํานวน 10,000 คนนั้น เม่ือตอบมาว:าเราได.รับการจัดสรรจํานวน      
    เท:าไหร: เราจึงจะได.เริ่มมีการเปVดลงทะเบียนอย:างเปSนทางการ ในขณะนี้ได.
    มีการสํารวจผู.ขับรถสาธารณะ คือรถสองแถว รถตู. และวินรถมอเตอร�ไซด� 
    จํานวนประมาณ 150 คน กลุ:มท่ี 2 คือแม:ค.าในตลาดคูขวางและตลาด
    เอกชนท้ัง 18 แห:ง ได.สํารวจแล.วประมาณ 600 คน และแม:ค.าหาบเร:   
    แผงลอยได.สํารวจแล.วมีประมาณ 200 คน ซ่ึงเปSนข.อมูลเบ้ืองต.นเรา     
    จัดเตรียมไว.ประมาณ 10,000 คน ท่ีสํารวจเบ้ืองต.นนั้นรับทราบมา     
    ประมาณ 2,000 คน ก็จะสามารถขยายไปในกลุ:มอ่ืนได.อีกนะครับ ท่ีแจ.ง



๓๕ 
 

    ความประสงค�มานั้นก็จะมีกลุ:มท่ีทํางานใกล.ชิดกับพ่ีน.องประชาชนและเกิด
    การระบาดข้ึนมาแล.วท่ีตําบลนาเคียน ก็คือร.านตัดผม วันนี้ก็มีการตรวจ   
    เชิงรุกจํานวนประมาณ 500 คน ท่ีตําบลนาเคียน เนื่องจากการไปตัดผมท่ี
    ร.านตัดผมแห:งหนึ่ง ผู.ท่ีแจ.งความประสงค�มามีกลุ:มร.านเสริมสวย ร.านตัดผม 
    และกลุ:มผู.ขับรถส:งอาหาร ได.แก: Grap Line และFoodpanda ซ่ึงกลุ:ม   
    ต:าง ๆ ท่ีมีความประสงค�จะรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร�มนั้น ก็จะนําเข.าท่ี     
    ประชุมคณะกรรมการจัดสรรวัคซีนของเทศบาลต:อไป ขอกราบเรียนครับ 
 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร'   ขอขอบคุณท:านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ประธานสภาเทศบาล  ครับ 
     มีสมาชิกสภาเทศบาลท:านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ จะนําเสนอต:อสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราชอีกหรือไม:ครับ ขอเชิญนะครับ 
     ไม:มีนะครับ เม่ือไม:มีท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท:านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีจะเสนอต:อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เปSนอันว:าการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี
    1 ครั้งท่ี 2 ประจําปT พ.ศ. 2564 ในวันนี้ ได.หมดระเบียบวาระการประชุม
    แล.ว กระผม ในนามประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ  
    ท:านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หัวหน.าส:วนราชการเทศบาล
    และเจ.าหน.าท่ีทุกท:าน รวมท้ังท:านผู.มีเกียรติทุกท:านท่ีได.มาร:วมสังเกตการณ�
    และให.กําลังใจในการประชุมในวันนี้ สําหรับวันนี้กระผมขอปVดประชุมครับ 
      
เลิกประชุมเวลา  13.50 น. 
 
 
      


